

Số: **13** /TCHQ-KTTT
V/v: vướng mắc thanh khoản hồ sơ
TN-TX xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2980/CHQ-NV ngày 22/11/2005 của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu về một số vướng mắc trong quá trình thanh khoản thuế đối với các lô hàng nhập khẩu theo phương thức kinh doanh tạm nhập – tái xuất xăng dầu của Công ty Xăng Dầu hàng không Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về phương thức thanh toán: Công ty Xăng Dầu hàng không Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu tiền mặt ngoại tệ khi bán xăng dầu đối với các chuyến bay quá cảnh của các hãng không nước ngoài tại Sân Bay Quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất theo Quyết định số 11/QĐ-QLNH ngày 18/11/1994. Vì vậy đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu chấp nhận phiếu thu tiền mặt ngoại tệ khi làm thủ tục thanh khoản thuế đối với xăng dầu cung cấp cho các chuyến bay này.

2) Về đồng tiền thanh toán: Theo quy định tại điểm 1.15 mục I Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 thì đối với xăng dầu tái xuất đồng tiền thanh toán phải là USD (đô la Mỹ). Tuy nhiên đối với trường hợp Công ty Xăng Dầu hàng không Việt Nam cung cấp xăng dầu cho các hãng hàng không nội địa để bay các chuyến bay Quốc tế được phép thanh toán bằng VNĐ qua ngân hàng.

3) Về chứng từ thanh toán: Ngày 23/5/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1956/TCHQ/KTTT hướng dẫn chứng từ thanh toán trả góp, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn tại công văn này để thực hiện.

Đối với chứng từ thanh toán chung cho cả chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế đề nghị Công ty Xăng Dầu hàng không Việt Nam có văn bản giải trình rõ nội dung từng chứng từ thanh toán, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu kết hợp với hồ sơ quy định tại điểm 1.7.2 mục I Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hồ sơ quy định tại Phần IV Quyết định 30/2004/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng dầu để xét hoàn thuế (không thu thuế) cho Công ty.

4) Về chiết khấu thương mại:

Việc chiết khấu thương mại phải được thể hiện trên hợp đồng mua bán, hoá đơn thương mại và phù hợp với chứng từ thanh toán thực tế, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ vào quy định này để xử lý hoàn thuế cho Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



ĐẠI BIỂU